

Nội dung bài viết

1. [Những đoạn văn mẫu nói về lợi ích của một loài cây mà em biết siêu hay](#)

Những đoạn văn mẫu nói về lợi ích của một loài cây mà em biết siêu hay

Dưới đây là 6 mẫu đoạn văn chọn lọc hay nhất, mời các em tham khảo.

Đoạn văn mẫu 1:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây bàng:

Ở ngay đầu làng em có hai cây bàng cổ thụ. Cho đến bây giờ cũng không mấy người trong làng biết rõ hai cây này đã được trồng từ bao giờ, nhưng ngắm kĩ chúng, người ta hiểu rằng chúng đã nhiều tuổi lắm. Cả hai cây đều có gốc to nổi lên những u lớn xù xì. Thân bàng vươn cao. Cây nào cũng có 3 tán lá. Tán ở dưới cùng là tán lá to nhất, về mùa thu, bàng bắt đầu rụng lá và đến cuối đông thì chỉ còn trơ trụi những cành. Lúc này nhìn cây bàng thấy giống hệt những chiếc sừng hươu lớn. Nhưng vào đầu xuân những mầm non đã nhú ra và chỉ vài chục ngày sau lá đã phấp phới trên cành. Càng vào mùa hạ, cái nắng càng gay gắt thì lá bàng càng xanh tốt. Những tán bàng lớn lợp kín lá xanh xòe rộng ra tỏa bóng mát xuống cả một khu đất rộng, ở dưới bóng mát của tán bàng, trẻ con thường tới chơi đùa, đánh đáo, nhảy dây. Những người lớn đi làm đờng về hoặc đi chợ về thường ghé chân vào ng ỡng nghỉ dưới gốc bàng, đón nhận ngọn gió mát thổi từ cánh đờng vào cho mau khô đi những giọt mồ hôi trên trán. Cây bàng không cho quả ngon như cây xoài, cây vải nhưng lại quý ở chỗ tán lá trở thành cái ô xanh đem lại cho con người những giây phút nghỉ ngơi mát mẻ, dễ chịu. Bởi thế mà mọi người đều quý hai cây bàng lớn đó, có lẽ nó sẽ còn đứng mãi ở đầu làng như hai người bạn thân thiết của dân làng.

Đoạn văn mẫu 2:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây tre:

Ở nhà nội em có tr ờng rất nhiều loại cây, nhưng em thích nhất là cây tre, nó mọc lên từng bụi, cho ra rất nhiều cây tre. Thân tre thẳng đứng từ gốc tới ngọn. Quê em cây tre dùng để phục vụ đời sống con người, tre dùng để làm cột nhà, làm đũa ăn, làm rổ để đựng cá và các dụng cụ khác, tre dùng để làm chông gai, tầm vông vạt nhọn để chống quân xâm lược. Cây tre là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Cây tre là lòng dũng cảm, ngay thẳng, đùm bọc và thương yêu nhau của con người Việt Nam. Dù có đi đâu xa em vẫn luôn nhớ về quê hương với những rặng tre xanh rì rào.

Đoạn văn mẫu 3:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây dứa:

Lợi ích của dứa rất lớn. Thân dứa to và chắc dùng làm cột hoặc cầu bắt ngang kênh rạch. Lá dứa dùng gói bánh. Xơ dứa, vỏ dứa làm chất đốt. Gáo dứa làm ra dầu dứa. Cơm dứa và nước rất bổ và mát.

Đoạn văn mẫu 4:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây bàng:

Hầu hết sân trường nào cũng có trồng bàng. Cây bàng đem lại bóng mát cho chúng em vui chơi, tô điểm cho cảnh sắc sân trường một màu xanh dịu dàng, mát mẻ. Lá bàng thon tròn như chiếc quạt, lau sạch đi dùng để gói xôi. Cậu học trò nhỏ ở quê như em dẫu có đi đâu xa, có đến nơi nào nhộn nhịp tấp nập hơn, ắt hẳn không bao giờ quên được món quà quê được gói trong lá bàng. Cái vị thơm ngon của xôi nếp, vị bùi ngọt của khoai lang hầm quyện với mùi thơm của lá bàng khi đã hơi héo vàng là một mùi thơm tuyệt diệu lắng đọng vào trái tim cậu học trò nhỏ một tình yêu quê mộc mạc mà da diết, không bao giờ quên. Chim chóc làm tổ, nhảy nhót trên từng tầng lá bàng xòe rộng là một cảnh hữu tình, xoa dịu mọi nỗi vất vả của thầy cô, của học trò và đem lại không khí trong lành, môi trường xanh, sạch đẹp cho trường em.

Đoạn văn mẫu 5:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây chuối:

Hẳn mọi người dân Việt Nam đều biết đến ích lợi đa dụng của cây chuối. Không chỉ cho quả ăn thơm, ngon ngọt và giàu dinh dưỡng, cây chuối còn cho con người lá dùng để gói bánh, gói xôi. Vào ngày Tết, bánh tét, bánh dày, bánh gai đều gói bằng lá chuối. Lá chuối tươi xanh mát một góc vườn còn làm thơm chỗ xôi, làm tươi xanh đĩa bánh ít trong ngày giỗ kỵ. Lá chuối khô dùng gói bánh gai, bánh mật, giữ ấm cho bánh đa, bánh tráng không bị vỡ giòn. Lá chuối trong kỹ thuật ẩm thực đã là nét đặc sắc, có vị ngon riêng của món ăn Việt. Màu xanh của lá chuối trên bàn ăn còn là niềm tự hào về một đất nước trong lành, mộc mạc hiếu khách và đậm nét trữ tình. Chặt buồng để ăn qua rỗi, người nông dân còn dùng thân chuối để chăn nuôi gia súc. Tiến xa hơn nữa, ngành mỹ nghệ xuất khẩu đã bện dây chuối phơi từ bẹ chuối, sản xuất những mặt hàng đẹp và đắt giá không ngờ: ghế bành, sofa, giỏ xách... Trong tất cả bộ phận của cây chuối, không có một phần nào bị vứt bỏ. Chuối là loại cây dễ trồng và có giá trị cao, dễ sử dụng là thế.

Đoạn văn mẫu 6:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây hoa hồng:

Nhìn những chiếc lá hình bầu dục to bằng chiếc muống ăn cơm và hàng răng cưa như những nét hoa văn bao bọc lấy bên ngoài của từng chiếc lá, đã thấy một sự kiêu kỳ đáng yêu của loài hoa. Ở gần gốc, màu lá xanh đậm, lên đến ngọn thì màu lá chuyển dần sang sắc tím của trời chiều. Đây đó những nụ hoa to bằng đầu đũa vươn mình lên cao như muốn phô bày dáng vẻ kiêu sa, quý tộc của mình. Và kia, một đoá hồng, đang độ hàm tiếu còn ngậm một giọt sương long lanh. Sắc hồng đang mới được phô vài ba cánh, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ cho nhiều loài hoa ghen tị. Mẹ bảo: "Hoa hồng là chúa của các loài hoa." Em nghĩ mẹ nói đúng. Hương thơm của hoa cũng là một quà tặng của tạo hóa dành cho loài hoa này. Vừa dịu dịu, thanh tao, không ngọt ngào mà chỉ thoang thoảng. Em rất yêu bông hồng. Cứ mỗi lúc học bài mệt mỏi là em lại ra ngắm hoa. Em cứ ước làm sao mỗi buổi sáng, cây cho em một bông hồng tươi nở.

Đoạn văn mẫu 7:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây đa:

Dưới gốc đa này, người làng em đưa tiễn nhau đi xa, bịn rịn lưu luyến. Và cũng dưới gốc đa này, người làng em thường dừng chân nghỉ lại sau buổi làm đồng. Những con trâu nằm hóng mát lim dim mắt, chậm rãi nhai làm phì ra hai bên mép những bọt bông trắng xốp. Ôi! Cây đa đầu làng, một hình ảnh gợi nhớ về quê hương, về cộng đồng trong tâm thức của những người con xa quê.

Đoạn văn mẫu 8:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây ổi:

Cây ổi là một cây trồng có rất nhiều lợi ích. Là cây thân gỗ, thì những cành khô, gãy của cây có thể đem đi nhóm lửa. Lá ổi già thì thường được dùng để chặn ở phần trên của các hũ muối dưa, muối cà. Lá ổi non thì được dùng như một phương thuốc đông y, giúp giảm tiêu chảy, cũng như hỗ trợ các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Đặc biệt, cây ổi sẽ cho trái quanh năm. Trái ổi khi chín thì ăn vừa giòn lại ngọt thanh. Rất dễ ăn lại tốt nữa. Em rất quý cây ổi nhà mình.

Đoạn văn mẫu 9:

Đoạn văn nói về lợi ích của cây chanh:

Vào mùa hè em thích nhất là cây chanh. Cây chanh là một loại cây có rất nhiều lợi ích. Lá chanh nhỏ và dày nhưng có mùi thơm rất đặc biệt. Người ta thường cho lá chanh vào thức ăn để át đi mùi tanh và tạo nên hương vị thơm ngon của thực phẩm. Đặc biệt là quả chanh nó có vị chua nhưng ăn vừa mát lại vừa bổ. Những trưa hè nóng bức nếu có một cốc nước thì thật là sảng khoái.

Trên đây là toàn bộ những đoạn văn mẫu hay với yêu cầu: Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết lớp 4, chúc các em thành công.